

**BÁO CÁO**

**Về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCTP  
ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.**

Căn cứ Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Thanh tra Chính phủ đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc các tiêu chí theo Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCTP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, trong đó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 17 vụ, UBND tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra, rà soát thực hiện xong 17/17 vụ.

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCTP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, trong đó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 10 vụ, UBND tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Cục III - Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát xong 10/10 vụ.

Đối với một số vụ việc khiếu nại đông người như đòi lại đất các Nông lâm trường trên địa bàn huyện Tân Biên và Tân Châu, khiếu nại của 5 hộ dân đối với Dự án Khu du lịch Núi Bà Đen, đã được đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét kết luận tại Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 07/02/2017, nội dung kết luận khiếu nại của các hộ dân là không có cơ sở; UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực hiện xong, đã có chính sách hỗ trợ cho các hộ để ổn định đời sống và thông báo công khai kết quả giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin đại chúng, mặc dù thỉnh thoảng các hộ dân vẫn đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại, nhưng không thuộc tiêu chí của Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Một số vụ việc đơn lẻ (vụ bà Lê Thị Sửu, bà Trần Thị Ngọc Thơ, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã có báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã được xem xét có ý kiến tại Công văn số 43/TTr-TDXLĐT ngày 17/01/2019, hiện nay UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo cho UBND huyện Bến Cầu, phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức thực hiện theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, UBND tỉnh Tây Ninh không thành lập Tổ công tác theo Kế hoạch số 363/KH-TTTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ mà giao nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh làm cơ quan thường trực để theo dõi tình hình, thực hiện những nội dung theo Kế hoạch số 363/KH-TTTP ngày 20/3/2019. Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ đạo cho các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, kiểm tra, rà soát, nếu phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng tiêu chí của Kế hoạch số 363/KH-TTTP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ lập danh sách cụ thể và thành lập Tổ công tác để tổ chức, thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Thanh tra Chính phủ việc triển khai Kế hoạch số 363/KH-TTTP ngày 20/3/2019 theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo)
  - Cục 3, TTTP (để theo dõi);
  - TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - CT, các PCT. UBND tỉnh;
  - Thanh tra tỉnh;
  - PTVP, PCVP: Long, Chi, Loan;
  - Lưu: VTVP. ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.
- Đắc - 18b *Đắc*

KT. CHỦ TỊCH.  
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Chiến